

ชื่อเรื่อง	ทัศนคติทางการเมืองแบบประชาธิปไตยของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบึงชำอ้อ อำเภอนองเสือ จังหวัดปทุมธานี
ชื่อ-สกุล นักศึกษา	จิราพร เทพทอง
อาจารย์ที่ปรึกษา	รองศาสตราจารย์ ดร.ชนกฤต โปธิ์เงิน
หลักสูตร	รัฐศาสตรมหาบัณฑิต
ปี พ.ศ.	2566

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)ศึกษาระดับทัศนคติทางการเมืองแบบประชาธิปไตยของประชาชน 2)เปรียบเทียบทัศนคติทางการเมืองแบบประชาธิปไตยของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบึงชำอ้อ อำเภอนองเสือ จังหวัดปทุมธานี จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ กรอบแนวคิดใช้แนวคิดและทฤษฎีของ วิรัตน์ แคนสีแก้ว ประชากรที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบึงชำอ้อ อำเภอนองเสือ จังหวัดปทุมธานี จำนวน 9,240 คน นำมาคำนวณขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยเปิดตารางสำเร็จรูปของเครซี และมอร์แกนได้ จำนวน 368 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาคือแบบสอบถาม นำไปหาค่าความเชื่อมั่นได้ .82 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติการทดสอบค่าที และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว

ผลการศึกษาพบว่า ระดับทัศนคติทางการเมืองแบบประชาธิปไตยของประชาชนโดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านค่าเฉลี่ยมากไปน้อย พบว่า อยู่ในระดับมาก 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการมองโลกในแง่ดีมีความไว้วางใจเพื่อนมนุษย์ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา ด้านการมีสำนึกในหน้าที่พลเมืองของตนเองและมีความเชื่อมั่นในตนเอง ด้านการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมืองและการปกครอง และระดับปานกลาง 5 ด้าน คือด้านการไม่มีจิตใจแบบเผด็จการ ด้านการเคารพกติกาของการปกครองแบบประชาธิปไตย ด้านการยึดมั่นและเชื่อถือในหลักความสำคัญและศักดิ์ศรีของบุคคล ด้านการมีความเชื่อมั่นศรัทธาต่อหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตย และด้านการรู้จักวิพากษ์วิจารณ์อย่างมีเหตุผลและเป็นไปในทางสร้างสรรค์ ตามลำดับ 2)เปรียบเทียบทัศนคติทางการเมืองแบบประชาธิปไตยของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบึงชำอ้อ อำเภอนองเสือ จังหวัดปทุมธานี จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า ประชาชนที่มีสถานภาพการสมรสและระดับการศึกษา ต่างกัน มีทัศนคติทางการเมืองแบบประชาธิปไตยไม่แตกต่างกัน ส่วนประชาชนที่มี เพศ อายุ รายได้ ต่างกัน มีทัศนคติทางการเมืองแบบประชาธิปไตยแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

คำสำคัญ วัฒนธรรมทางการเมือง ประชาธิปไตย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น